

ผู้ให้ข้อมูล : นายสันติภาพ ทองเทพ	
ฉายา/คณะ : โนราสันติ เทวาศิลป์	
อายุ : 38 ปี	
ที่อยู่ : บ้านเขาวังทอง 176 หมู่ที่ 12 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	
เบอร์โทร : 093-6412236	
จัดอยู่ในประเภท : ช่างฝีมือและศิลปิน	

### ข้อมูลการสัมภาษณ์

โนราสันติได้เริ่มเรียนโนราจากการที่ตนนั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีวิชัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช และต้องออกแสดงงานของชมรมโนรา เมื่อปี พ.ศ.2546 ได้เริ่มออกแสดงงาน ต่อมาก่อนจะเป็นโนราใหญ่โนราสันติได้ผ่านการผูกผ้าและครอบเทริดจากโนราน้อย คงเกลี้ยง และมีโนราหมายปอง พนมศิลป์หรือนายสมปอง อานันต์ ท่านเป็นโนราจากอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็นครูอีกท่าน ปัจจุบันโนราสันติประกอบอาชีพรำโนราเป็นหลัก และเป็นโนราใหญ่ที่เป็นราชครู ซึ่งเป็นการรำโนราประกอบพิธีกรรม และผลิตเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมโนรา เช่น เล็บหวาย กำไลสัมฤทธิ์ หวายเขียนพลาย เครื่องมือที่เป็นไม้ต่าง ๆ เป็นหลัก และประกอบอาชีพเกษตรกรทำนาเป็นอาชีพเสริม กล่าวคือ ทำนาเพื่อการบริโภค

ปัจจุบันโนราสันติยังไม่มีผู้สืบทอด โดยกล่าวว่าผู้สืบทอดนั้นต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ต้องเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ต้องรักษาขนบดั้งเดิมเอาไว้






นอกจากนั้นยังพบปัญหาต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. โนราในปัจจุบันค่านึงค่าจ้างหรือค่ารถเป็นหลักจนห่างหายจากพิธีกรรมและขนบโบราณต่าง ๆ ทำให้คุณธรรมน้อยลง
2. การตัดราคา ปัจจุบันส่วนใหญ่มุ่งแต่ตัวตุเงินทองเป็นหลัก

3. โนราโรงครูต้องอยู่ได้ด้วยครุหมอ

4. การรักษาจารีตให้เข้มแข็ง ไม่นำสิ่งอื่นมาผสมจนบดบังอัตลักษณ์ของโนรา

การทำงานหัตถกรรมงานไม้ เช่น เล็บหวาย หรือ งานเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของโนรานั้น เริ่มจากการทำขึ้นมาเพื่อใช้เอง โดยได้รับการสอนจากผู้เป็นปู่ ต่อมามีคนสนใจและว่าจ้างให้ทำให้เรื่อยมา จุดเด่นของงานหวาย คือ คงทนแข็งแรง มีความอ่อนไหวตามที่ต้องการดูแลไม่แข็งเกินไป ซึ่งวัสดุหลักของการทำเล็บหวาย คือ การใช้หวายน้ำและหวายกำพวน หวายทั้ง 2 สายพันธุ์นี้มีพบในบริเวณริมห้วยต่าง ๆ บนภูเขา สามารถสรุปราคาผลิตภัณฑ์โนราได้ดังต่อไปนี้

รายการสินค้า	ราคา	ภาพสินค้า
เล็บหวาย 8 ชั้น ที่มีตัวเล็บเป็นเงิน	650 บาท / ชุด	
เล็บหวาย 8 ชั้น ที่มีตัวเล็บเป็นทองเหลือง ทองเหลือง	750 บาท / ชุด	
คันทัน โดยคันทันนั้นต้องทำจากไม้ไผ่ พันธุ์ศรีสุข	1,200 บาท / คันทัน	

<p>กำไลสัมฤทธิ์ โดยโนราสันติจะเป็นผู้เตรียมส่วนผสมของโลหะเองและให้ช่างอีกคนเป็นผู้หล่อ</p>	<p>300 บาท / วง</p>	
--	---------------------	--

**คำราด** โนราประกอบพิธีกรรมโรงครู คล้องหงส์ แทงเข้แล้วแต่ระยะทาง 80,000-85,000 บาท  
 โนราประกอบพิธีกรรมตั้งหิ้ง ในระยะบ้าน 13,000 บาท ซึ่งแล้วแต่ระยะทาง  
 โนราประกอบพิธีกรรมแก้บน 30,000 บาทขึ้นไป ซึ่งแล้วแต่ระยะทาง  
 โนราประกอบพิธีกรรมโรงค้ำ 37,000 บาท โดยจะประกอบพิธีกรรม 1 วัน 1 คืน  
 ส่วนโนราเพื่อความบันเทิงนั้นไม่ได้รับเพราะรับแต่งงานพิธีกรรมอย่างเดียว

